

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Họ và tên: Nguyễn Kiên

Sinh ngày: 09/9/1979 tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Quê quán: Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Thường trú: Tổ dân phố 9, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Đức Phổ

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua tóm tắt tiểu sử của bản thân, tôi rất vinh dự và tự hào khi được sinh ra, lớn lên gắn bó tuổi thơ tại quê hương Đức Phổ giàu truyền thống lịch sử cách mạng và có nền văn hóa Sa Huỳnh lâu đời. Sau khi tốt nghiệp đại học (năm 2001), tôi về công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, quá trình công tác, bản thân luôn nghiêm túc nỗ lực rèn luyện phẩm chất, năng lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Rất vinh dự cho tôi, từ tháng 3/2020 đến nay được tổ chức quyết định luân chuyển về công tác tại thị xã Đức Phổ với vai trò là Phó Bí thư Thị ủy và hiện nay là Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy.

Vừa qua, được sự chấp thuận của tổ chức, sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 19 - thị xã Đức Phổ. Bản thân nhận thức rõ: HĐND gồm các đại biểu HĐND do cử tri ở địa phương bầu ra, cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Do vậy, đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm lớn đối với mỗi đại biểu HĐND tỉnh khi mục tiêu phấn đấu xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025: **“trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung”**.

Tại địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh: Trong thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Đức Phổ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XX và Nghị quyết HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề ra, nổi bật: Kinh tế - xã hội duy trì sự tăng trưởng, ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; diện mạo đô thị thay đổi rõ nét, ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp; đời sống của Nhân dân dần được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Đặc biệt năm 2020, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp góp phần cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục xây dựng, phát triển vững bền trong giai đoạn đến. Song song, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, đó là: Quy mô, sức cạnh tranh của kinh tế còn nhỏ; chưa có các dự án và nhà đầu tư lớn để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương; thực hiện cải cách hành chính chưa toàn diện, triệt để; ý thức công vụ, thái độ phục vụ Nhân dân của một số cán bộ, công chức chưa cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị còn hạn chế, cần được khắc phục.

Với chức trách hiện nay, nếu được cử tri tin nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây sẽ là điều kiện để bản thân được tham gia đóng góp trực tiếp những ý kiến tại các phiên họp của HĐND tỉnh, tích cực kết nối được mối quan

hệ giữa Đảng với Nhân dân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; từ đó, tôi xin báo cáo chương trình hành động, cụ thể như sau:

Một là, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều kênh thông tin, theo nhiều hình thức; dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và đưa ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến với HĐND tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Hai là, chủ động tham gia đóng góp với HĐND tỉnh về chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trên địa bàn tỉnh, gắn với thực tiễn của thị xã Đức Phổ.

Ba là, tham gia tích cực vào việc xây dựng và thực hiện chương trình giám sát việc thực thi pháp luật, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và những vấn đề nổi cộm được đồng đạo cử tri quan tâm, nhất là vấn đề về liên quan đến: quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; hạn chế ô nhiễm môi trường; giải quyết khiếu, nại tố cáo của công dân.

Bốn là, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi đáp ứng yêu cầu phát triển phục vụ đời sống nhân dân; quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và thôn, tổ dân phố; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...

Năm là, trong ngành giáo dục cần tiếp tục quan tâm đến việc huy động các nguồn lực đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục; chú trọng nâng cao năng lực quản lý, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo theo nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCHTW Đảng khóa XI.

Sáu là, cùng với BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi 01 nhiệm vụ đột phá (*Xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị*) và 03 nhiệm vụ trọng tâm (*Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển; phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của thị xã*).

Đồng thời, phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; quyết tâm thực hiện cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính mang tính phục vụ cao. Thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ, công chức.

Sau cùng, tôi luôn nhận thức sâu sắc, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân; do đó phải gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, lắng nghe ý kiến và có trách nhiệm với nhân dân để thực hiện mục tiêu cao cả là phát triển kinh tế - xã hội và không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Trên đây là những suy nghĩ và dự kiến Chương trình hành động của tôi. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của bà con cử tri./.

Đức Phổ, ngày 10 tháng 5 năm 2021

Người viết

Nguyễn Kiên